



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ในวัน เวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากตรวจพบในภายหลังว่าข้าราชการที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.พ. กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอัมพร พิเศษ)

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาเชี่ยวชาญ  
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓ สังกัดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	วัน เวลาและสถานที่ เข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์)
๑	นางสาวโชติมา หนูพริก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สวก.	ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ. ๑ ชั้น ๓
๒	นายวีระเดช เชื้อนาม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สวก.	
๓	นายพิเชษฐ์ จัปจิตต์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สวก.	
๔	นางพรพรรณ โชติพฤกษ์วัน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สวก.	
๕	นางสาวกานจูลี ปัญญาอินทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สวก. ช่วยราชการสำนักบริหารงาน ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สว.)	สวก. (สว.)	
๖	นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการในส่วนงานรัฐมนตรีช่วย กระทรวงศึกษาธิการ	สทศ.	
๗	นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สว.)	สวก. (สว.)	
๘	ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวัน (สกว.)	สพร. (สกว.)	